



ประกาศ ก.พ.ค.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโรคสมองเสื่อม และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโรคสมองเสื่อมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ก.พ.ค. ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโรคสมองเสื่อม ตามผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลราชวิถีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโรคสมองเสื่อมและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๖๖๐๐๐๒	นายสมหมาย วจนรจนา
๖๖๐๐๐๕	นายอนันต์ ตาสีมูล
๖๖๐๐๐๖	นายบท นามบุตร
๖๖๐๐๐๗	นายลิขานนท์ ทองโปร่ง
๖๖๐๐๐๘	นายพัชระ ตั้งพานิช
๖๖๐๐๑๖	นายณรงค์ ชลประคอง



## (๒) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ปลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบสัมภาษณ์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ กรณีไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัครให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ นิ้ว มาด้วยเพื่อจัดทำบัตรใหม่ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

(๒.๒) ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) iPad Tablet เป็นต้น เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง ติดตัวเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ ห้องพักคอย และห้องเก็บตัวโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้นำไปวางไว้ในที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนด และหากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบสัมภาษณ์จะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต

(๒.๓) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวก่อนเริ่มเวลาสอบสัมภาษณ์ รอบเช้าให้มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. และรอบบ่ายให้มารายงานตัว เวลา ๑๒.๓๐ น. หากมารายงานตัวหลังจากเวลาดังกล่าวอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์

(๒.๔) ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร

(๒.๕) เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ออกจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดจนกว่าจะได้รับการอนุญาตให้ออกได้ และไม่อนุญาตให้ติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้าห้องสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริต คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจจะพิจารณาดำเนินการให้คะแนน

ก.พ.ค. จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และที่ <http://www.ocsc.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม